

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN TÂY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 226 /BC-UBND

Sơn Tây, ngày 19 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Công văn số 23/HĐND ngày 29/6/2021 của Thường trực HĐND huyện Sơn Tây về việc chỉ đạo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp tại Báo cáo số 215/BC-MTTQ-BTT ngày 09/6/2021, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, các địa phương trả lời những nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, cụ thể như sau:

1. Về đường giao thông

1.1. Cử tri xã Sơn Màu kiến nghị:

- Đề nghị nhà nước tiếp tục đầu tư bê tông hoá đoạn đường còn lại của tuyến đường Sơn Màu - A Pao, vì hiện nay đoạn đầu tuyến và cuối tuyến đã bê tông còn đoạn giữa khoảng 2-3km chưa đầu tư gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của người dân, nhất là trong vùng mưa lũ.

- Đề nghị mở rộng tuyến đường Sơn Tân - Sơn Lập đoạn qua Trung tâm xã Sơn Màu.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời như sau:

- Về tuyến đường ĐH83c (Sơn Màu - Sơn Long) đoạn còn lại chưa được bê tông hoá dài khoảng 2km đã được đăng ký danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong thời gian tới khi có vốn sẽ đầu tư.

- Về đề nghị mở rộng tuyến đường Sơn Tân- Sơn Lập đoạn qua Trung tâm xã Sơn Màu: Tuyến đường này được Hội đồng nhân dân tỉnh đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2022-2025 tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/4/2021. Tuy nhiên, hiện đoạn đường qua trung tâm xã đa số diện tích đất hành lang an toàn giao thông đã bị người dân xây dựng tường rào và vật kiến trúc, nhà cửa trên đất, vì vậy đề nghị UBND xã Sơn Màu tuyên truyền người dân không được coi nới, lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông, đồng thời tự tháo dỡ tường rào, vật kiến trúc nằm trong diện tích đất hành lang an toàn đường bộ thì mới đầu tư mở rộng được.

1.2. Cử tri xã Sơn Liên kiến nghị sớm đầu tư tuyến đường từ cầu Tà Meo đi Mang Ve.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời:

Qua trao đổi với UBND xã Sơn Liên thì tuyến đường nêu trên UBND xã đã đăng ký trong danh mục kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(Vấn đề này được Phòng KT&HT trả lời tại Công văn số 38/KTHT ngày 15/6/2021 theo nội dung Báo cáo số 16-BC/BDVHU ngày 01/6/2021 của Ban Dân vận Huyện ủy Sơn Tây).

1.3. Cử tri xã Sơn Tân kiến nghị đầu tư tuyến đường Sơn Tân - Sơn Mùa

Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời:

Về tuyến đường ĐH86 (Sơn Tân- Sơn Mùa) dài 10,08 km, mới được bê tông hoá 1,24km. Đoạn còn lại chưa được thông tuyến, Phòng đã đăng ký danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư trung hạn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, trong thời gian tới khi có vốn sẽ đầu tư.

1.4. Cử tri các xã đề nghị huyện cần có kế hoạch khắc phục các tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở năm 2020 để đảm bảo cho Nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hoá, đặc biệt là mùa mưa lũ năm 2021 sắp đến.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả lời:

Trong năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lũ lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường. Với nguồn kinh phí có hạn, UBND huyện đã tổ chức họp xét chọn các tuyến đường bị sạt lở theo thứ tự ưu tiên và cấp thiết nhất. Hiện nay đã hoàn thành việc khắc phục các tuyến đường được giao, đảm bảo cho người dân và phương tiện đi lại thông suốt.

2. Về nước sinh hoạt

2.1. Cử tri xã Sơn Sơn Tân và cử tri xã Sơn Long kiến nghị sửa chữa, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số công trình cấp nước sinh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

Căn cứ Điều 13 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế về đầu tư - xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. UBND xã Sơn Tân, UBND xã Sơn Long có trách nhiệm đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc hàng năm để cấp thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa kịp thời phục vụ đời sống Nhân dân.

2.2. Cử tri xã Sơn Long có ý kiến: Công trình nước sinh hoạt khu dân cư Măng Lãng, có nguồn cấp nước từ suối Ra Lin, tuy nhiên trên dòng suối này đã có nhiều công trình sử dụng nước khác nên không đủ nước sinh hoạt cấp cho khu dân cư mới và ảnh hưởng đến các công trình sử dụng nước khác.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

Để hỗ trợ các hộ dân có nhà ở bị sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2020 và di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, tỉnh đã

thống nhất bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu tái định cư Măng Lãng, xã Sơn Long. Công trình nước sinh hoạt khu dân cư Măng Lãng, là một trong những hạng mục của dự án. Sau khi có ý kiến cử tri, Chủ đầu tư đã phối hợp với UBND xã Sơn Long kiểm tra, khảo sát, đánh giá nguồn nước trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, kết quả kiểm tra xác định: Trên lưu vực từ thượng nguồn suối Ra Lin đến cầu Ra Pân (đường trường Sơn Đông) hiện có 04 công trình sử dụng nước gồm 02 công trình thủy lợi và 02 công trình cấp nước sinh hoạt, tuy nhiên lưu lượng dòng chảy của suối Ra Lin là khá lớn, việc chọn nguồn nước này để cấp nước cho Công trình nước sinh hoạt khu dân cư Măng Lãng là phù hợp, đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt cho khu tái định cư và không ảnh hưởng đến công suất thiết kế của các công trình sử dụng nước hiện có trong lưu vực.

3. Kiến nghị xây dựng các công trình khác

3.1. Cử tri xã Sơn Tân đề nghị sửa chữa Nghĩa trang nhân dân xã và đề nghị xây dựng Nghĩa trang nhân dân ở thôn Tà Đô; Xây kè sông Rin đoạn từ nhà máy thủy điện Đăk đrinh đến suối nước màu thuộc xã Sơn Tân

Vấn đề này, Phòng Tài chính - Kế hoạch trả lời:

- Về sửa chữa Nghĩa trang nhân dân xã và đề nghị xây dựng nghĩa trang nhân dân ở thôn Tà Đô, xã Sơn Tân:

Tại Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 27/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây, có nội dung hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách huyện cho ngân sách cấp xã “Kinh phí xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Sơn Tân”, với số tiền 300.000.000 đồng (tại Quyết định số 2487a/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND huyện Sơn Tây), kinh phí này UBND xã đã quyết toán ngân sách trong niên độ năm 2018.

Hàng năm, UBND huyện đều giao kinh phí sự nghiệp kinh tế bình quân 300 triệu đồng/năm, đề nghị UBND xã Sơn Tân bố trí một phần kinh phí từ nguồn sự nghiệp kinh tế để thực hiện việc sửa chữa, duy tu đúng tính chất nguồn kinh phí.

- Về xây kè Sông Rin đoạn từ nhà máy thủy điện Đăk đrinh đến suối Nước Màu thuộc xã Sơn Tân:

Qua rà soát kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của UBND xã Sơn Tân gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch, thì công trình kè Sông Rin đoạn từ nhà máy thủy điện Đăk đrinh đến suối Nước Màu chưa có trong kế hoạch trung hạn của xã. Đề nghị UBND xã Sơn Tân đưa nội dung danh mục công trình vào kế hoạch trung hạn của xã giai đoạn 2021-2025 để xin hỗ trợ từ nguồn thu của Công ty Cổ phần thủy điện Đăkđrinh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3.2. Cử tri xã Sơn Tân và cử tri xã Sơn Bua đề nghị xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại Trung tâm xã

Phòng Văn hóa và Thông tin trả lời:

Theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Bộ tiêu chí của tỉnh Quảng Ngãi về xã nông thôn mới giai

đoạn 2016-2020. Trong đó có Tiêu chí số 6, Khoản 6.2: Xã có điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định; Đối với miền núi, Hải đảo thì chỉ tiêu quy định là diện tích 1000m². Tuy nhiên, từ năm 2016 đến 2021 các xã chưa xây dựng Kế hoạch, chọn quỹ đất tại địa phương để trình các cấp có thẩm quyền xem xét cho đầu tư Khu vui chơi thiếu nhi tại xã theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới mà UBND tỉnh ban hành. Đề nghị UBND các xã xây dựng kế hoạch, chọn quỹ đất đầu tư và có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, phòng, ban liên quan đề xuất cấp thẩm quyền theo quy định để triển khai thực hiện nếu có nhu cầu về xây dựng khu vui chơi.

3.3. Cử tri xã Sơn Bua đề nghị mở rộng Trường mầm non tại trung tâm xã.

Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Vấn đề kiến nghị của cử tri xã Sơn Bua là thỏa đáng, hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với UBND xã Sơn Bua, Trường Mầm non Tu Ka Pan thống nhất đưa vào quy hoạch mở rộng điểm trường chính là 3.000m² và đã đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, hiện UBND huyện đã gửi UBND tỉnh phê duyệt, nếu được tỉnh phê duyệt thì Trường Mầm non Tu Ka Pan điểm trường chính sẽ được đầu tư mở rộng vào năm 2023 bằng nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ.

4. Về quy hoạch

4.1. Cử tri xã Sơn Liên và cử tri xã Sơn Mùa đề nghị Quy hoạch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện, xã phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng từng vùng để sản xuất có hiệu quả; đồng thời đề nghị nhà nước có cơ chế chính sách chuyển đổi diện tích trồng keo sang trồng các loại cây trồng khác để bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

Quy hoạch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện, xã phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng từng vùng để sản xuất có hiệu quả.

Vấn đề cử tri kiến nghị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy nền nông nghiệp huyện nhà phát triển, một trong những nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Tây khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ngày 22/01/2021, UBND huyện Sơn Tây đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Lập bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa, phân vùng sinh thái nông nghiệp và đề xuất phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045”, kết quả thực hiện dự án sẽ giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri 02 xã Sơn Mùa, Sơn Liên nói riêng và toàn huyện nói chung. Hiện, Phòng NN&PTNT là đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án đang hoàn thiện đề cương nhiệm vụ dự án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định, đúng nội dung được thẩm định và phê duyệt.

4.2. Cử tri xã Sơn Mùa và cử tri xã Sơn Long đề nghị huyện cần có quy hoạch mạng lưới du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Ca Dong; có chính sách kêu gọi các nhà đầu tư khai thác du lịch ở Thắng cảnh Thác Lụa.

Phòng Văn hóa và Thông tin trả lời:

- Về việc quy hoạch mạng lưới du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Ca Dong.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tây lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện (trong đó có nội dung xây dựng Đề án bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào Ca Dong; từng bước đầu tư, nâng cấp thiết chế văn hóa - thể thao cấp huyện và cấp cơ sở; xây dựng khu sinh hoạt văn hóa thiếu nhi...); trên cơ sở đó, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 15/4/2021 về triển khai lập kế hoạch quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025; bước đầu huyện đã quy hoạch 03 điểm xây dựng Nhà truyền thống dân tộc Ca Dong gắn với phát triển du lịch tại 03 xã (Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Tân) với diện tích đưa vào sử dụng là 1000m²/01 điểm, các xã khác cũng khảo sát tại địa phương mình và đưa vào quy hoạch sử dụng đất những vị trí phù hợp để khai thác du lịch gắn liền với bảo tồn văn hóa tại địa phương, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tham mưu các cấp có thẩm quyền để xem xét triển khai thực hiện tiếp theo.

- Về chính sách kêu gọi các nhà đầu tư khai thác du lịch Thắng cảnh Thác Lụa: UBND tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Thắng cảnh Thác Lụa tại xã Sơn Tinh huyện Sơn Tây ngày 07/4/2020, đến ngày 02/12/2020 mới trao Bằng di tích cho Phòng Văn hóa và Thông tin. Để có cơ sở quản lý Danh lam Thắng cảnh Thác Lụa không bị xâm hại và thực hiện các bước tiếp theo, Phòng Văn hóa và Thông tin đã trình UBND huyện xin chủ trương việc Cắm mốc, dựng bảng chỉ dẫn, khoanh vùng bảo vệ Thắng cảnh Thác Lụa tại xã Sơn Tinh theo quy định; sau khi thực hiện các bước nói trên thì Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích và bàn giao về cho xã Sơn Tinh quản lý.

Việc đầu tư khai thác du lịch Thắng cảnh Thác Lụa là ý kiến chính đáng, tuy nhiên cơ sở hạ tầng từ đường liên xã vào đến Thác Lụa vẫn còn gần 2km không có đường chỉ đi trên đường ruộng, vị trí lại cách xa trung tâm xã nên muốn kêu gọi các nhà đầu tư là rất khó khăn. Hiện UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch đến năm 2025, trong thời gian tới sẽ tăng cường kêu gọi khai thác đầu tư tại thắng cảnh Thác Lụa.

5. Công tác bảo vệ rừng và quản lý đất đai

5.1. Cử tri xã Sơn Dung và Sơn Long đề nghị xử lý nghiêm những người phá rừng phòng hộ, tránh trường hợp có người vi phạm đã vi phạm đã khởi tố xét xử đi tù nhưng có người vi phạm nhưng chưa xử lý:

Nội dung này Hạt Kiểm lâm huyện trả lời:

Tất cả vụ việc vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp đều được Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, xử lý đúng người đúng tội, đúng hành vi vi phạm. Tuy nhiên, sau khi xử lý thì các đối tượng vi phạm hầu hết chưa chấp hành Quyết định xử phạt (*qua xác minh để cưỡng chế thi hành Quyết định thì các đối tượng không có tài sản để cưỡng chế theo Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013*). Mặt khác, các đối tượng vi phạm vẫn tiếp tục tái lần, chiếm và canh tác, sản xuất trên diện tích đất này nên đầu đó, phần nào cũng gây khó khăn cho chủ rừng và các cơ quan quản lý.

5.2. Cử tri xã Sơn Long kiến nghị sớm chia đất rừng đã thanh lý theo Quyết định 2480 cho dân để dân có đất sản xuất. Cử tri xã cho rằng hiện nay người dân bản địa không có đất sản xuất; nhưng dân nơi khác lại có trên 30ha đất, đề nghị huyện kiểm tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời:

- *Đối với nội dung cử tri xã Sơn Long kiến nghị sớm chia đất rừng đã thanh lý theo Quyết định 2480 cho dân để dân có đất sản xuất:*

Theo Quyết định 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trong đó xã Sơn Long chuyển đổi là 161,73 ha (*từ rừng phòng hộ qua sản xuất 18,74 ha; từ rừng sản xuất qua mục đích khác như: đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm... là 142,99 ha*). Trong năm 2017-2018, UBND huyện có giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức đo đạc, lập hồ sơ địa chính và giao đất cho Nhân dân đối với diện tích chuyển đổi theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Trong đó có đo đạc, lập hồ sơ địa chính và giao đất cho Nhân dân trên địa bàn Sơn Long 31 hộ/40 thửa/39,58ha.

- *Đối với diện tích chuyển đổi đã tổ chức thanh lý tài sản trên đất và giao lại cho UBND xã quản lý theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND xã Sơn Long kiểm tra, rà soát lại diện tích này, nếu đủ điều kiện giao đất (diện tích chưa thành rừng, diện tích thửa đất dưới 0,2ha) thì xin chủ trương UBND huyện, lập dự toán trình UBND huyện bố trí kinh phí để tổ chức đo đạc, lập hồ sơ địa chính, giao đất cấp GCNQSD đất cho các hộ dân thiếu đất hoặc không có đất sản xuất theo quy định.*

(Vấn đề này đã trả lời tại kỳ họp giữa năm 2020 HĐND huyện tại điểm 2 mục V Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 03/7/2020)

- *Cử tri xã cho rằng hiện nay người dân bản địa không có đất sản xuất; nhưng dân nơi khác lại có trên 30ha đất, đề nghị huyện kiểm tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn.*

Qua trao đổi với UBND xã Sơn Long, những hộ thiếu đất hoặc không có đất sản xuất chủ yếu là các hộ gia đình mới tách hộ, mới lập gia đình riêng; Đối với những hộ không có đất sản xuất, đề nghị UBND xã Sơn Long ưu tiên dành quỹ đất rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất đã thanh lý tài sản trên đất, tổ chức họp dân, xét chọn và lập hồ sơ phương án giao đất trình UBND huyện xem xét, quyết định.

Đối với việc hộ dân ở nơi khác nhưng lại có diện tích rất lớn (trên 30ha đất), đề nghị UBND xã tổ chức kiểm tra, rà soát các hộ này, diện tích trên 30ha là do đâu mà có (*nhận chuyển nhượng, khai hoang, lấn chiếm...*), nếu hộ gia đình đó có hành vi lấn chiếm đất thì UBND xã tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định, còn hộ gia đình có quỹ đất này do nhận chuyển nhượng hợp pháp thì người dân có quyền sử dụng đất đúng theo quy định. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng người dân thiếu đất hoặc không có đất sản xuất do đã chuyển nhượng cho người khác, đề nghị UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách đất đai, hạn chế người dân chuyển nhượng làm mất tư liệu sản xuất dẫn đến thiếu đất sản xuất gây khó khăn cho địa phương.

5.3. Cử tri xã Sơn Mùa, Sơn Dung, Sơn Long cho rằng: Huyện ủy đã có Nghị quyết số 02, HĐND huyện có Nghị quyết số 05 về bảo vệ và phát triển rừng; phục sinh các nguồn nước; bảo vệ môi trường sinh thái,... Nhưng theo cử tri nhiều nơi rừng tiếp tục bị phá, nguồn nước cạn kiệt, nguồn vốn đầu tư mỗi năm 02 tỷ cho Nghị quyết này chưa hiệu quả, đề nghị huyện cần đánh giá để kịp thời khắc phục.

Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Việc cử tri đề nghị tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện. Nội dung này, qua các năm 2019, 2020 (chuyển sang năm 2021) Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện sơ kết 03 năm, 05 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết 03 năm, 05 năm thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy. Qua sơ kết đánh giá việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác bảo vệ, phát triển rừng được tăng cường; cộng đồng dân cư có ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ các nguồn nước; công tác bảo vệ môi trường có những thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số Đảng ủy, UBND xã, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hết trách nhiệm được giao trong nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa cao; những nhiệm vụ cần huy động xã hội hóa không thực hiện được... Trong khi đó, hàng năm ngân sách huyện bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết là 02 tỷ đồng, nhưng mục tiêu thực hiện hiệu quả chưa cao. Nhận thấy vấn đề này, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất chương trình công tác của UBND huyện, Huyện ủy là phải tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập để các ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đánh giá khách quan hơn về trách nhiệm, khó khăn, bất cập, hạn chế, định hướng giải pháp, biện pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 02 năm qua chưa tổ chức được Hội nghị (*Báo cáo số 364-BC/HU ngày 10/12/2019, Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 20/5/2021, Huyện ủy đang dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm*).

6. Một số vấn đề khác

6.1. Cử tri xã Sơn Màu đề nghị huyện cần tập trung chỉ đạo việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở, vì hằng năm số học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học THPT tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng khoảng từ 65-70%, số còn lại nghỉ học lấy vợ chồng; nhưng hiện tại chưa được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hằng năm, trước khi kết thúc năm học, tại các cuộc họp Hiệu trưởng, Phòng GD&ĐT đều chỉ đạo các trường (*trong đó có Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Màu*) trước khi học sinh tốt nghiệp THCS, Hiệu trưởng nhà trường tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức 01 buổi gặp mặt học sinh lớp 9 để nắm bắt trong tổng số học sinh đang học tại trường có bao nhiêu em tốt nghiệp lớp 9 có nguyện vọng thi tuyển, xét tuyển và lớp 10, đi học nghề, bao nhiêu em không có nguyện vọng đi học lên THPT, học nghề, từ đó tham mưu cho UBND xã tiến hành phân luồng cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

Cụ thể những em có nguyện vọng học tiếp lên bậc THPT hay đi học nghề thì sau khi có Quyết định xét tốt nghiệp THCS nhà trường sắp xếp cho các em đến bàn giao hồ sơ THCS để các em đem nộp cho các nhà trường.

Số học sinh nào không có nguyện vọng đi học trên cơ sở xã đã nắm bắt được họ tên các em, gia đình các em ở đâu, xã chỉ đạo các Hội, Đoàn thể cùng nhà trường tiếp tục vận động để các em có thể thay đổi quyết định đi học THPT hay học nghề.

Qua nắm bắt của Phòng GD&ĐT các trường đều thực hiện nội dung này nhưng sau khi tốt nghiệp THCS các em về lại với gia đình, nhà trường không còn quản lý học sinh nên nhiều em học sinh không nộp hồ sơ tham gia học nghề, học THPT. Vì vậy, để thực hiện tốt việc phân luồng học sinh phải bắt đầu từ ý thức chọn con đường học tập để thoát nghèo vươn lên từ học sinh, từ sự quan tâm, định hướng của cha mẹ học sinh và chung tay hỗ trợ của các Ban, Ngành đoàn thể từ cơ sở, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền từng địa phương mới thành công trong công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.

Ngoài các nội dung đã thực hiện, thời gian đến Ngành giáo dục cùng các nhà trường tiếp tục chú trọng thực hiện các nội dung hướng nghiệp trong nhà trường để từng bước nâng cao công tác phân luồng học sinh sau THCS.

6.2. Cử tri các xã cho rằng hiện nay người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc nhưng ngành chức năng chưa có giải pháp ngăn chặn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và ô nhiễm môi trường.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

Hiện nay trên địa bàn huyện Sơn Tây chưa có tổ chức, cá nhân nào được Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Việc cung cấp thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chủ yếu thông qua các xe chở hàng (xe chở thực phẩm di động) hoặc các

cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở Sơn Hà nên việc kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gặp nhiều khó khăn.

Để quản lý tốt việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, năm 2019 UBND huyện ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/8/2019 về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, theo đó đã phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành, địa phương, tuy nhiên việc triển khai thực hiện chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Trong thời gian tới, Phòng NN&PTNT huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Đối với UBND xã cần phối hợp với các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân hạn chế việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, xác định các vùng cấm không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế việc ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân đúng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 18/5/2016 của Huyện ủy Sơn Tây về việc bảo vệ và phát triển rừng bền vững; phục sinh các nguồn nước; bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường cuộc sống cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; phổ biến và niêm yết công khai danh mục các loại thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để người dân biết và không sử dụng; xây dựng kế hoạch kiểm tra và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan cấp trên xử lý các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Trên đây là nội dung giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc UBND huyện trả lời. UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- Các phòng, ban ngành huyện;
- UBND các xã;
- C, PVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Trân